



# PSL

## บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

SET: บริการ /ขนส่งและโลจิสติกส์

<http://www.preciousshipping.com>

### ธุรกิจหลัก

ดำเนินธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือ  
เอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้ง  
เทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือ  
ครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย  
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา  
อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล  
ซึ่งสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ  
สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่  
ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

### การดำเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง อย่างทันก่วงที่ต่อสถานการณ์ COVID-19 (Emergency Response)

บริษัทมีการติดตามความคืบหน้าและผลกระทบ  
จากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นของสถานการณ์  
หลังจากเห็นว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูง  
ขึ้นมาก ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร  
ของบริษัทได้ปรึกษาร่วมกันและได้ประกาศให้  
พนักงานในแต่ละแผนกเริ่ม Work From Home ตั้งแต่  
กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยพนักงานในบริษัทประมาณ  
ร้อยละ 90 ให้ Work From Home และพนักงานในแต่ละทีม  
สลับการทำงานที่สำนักงาน เพื่อลดความหนาแน่นของ  
พนักงานที่จะเข้ามาอยู่ในที่ทำงาน (Social Distancing)

การที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงาน Work From Home  
นั้น เพื่อเป็นการลดการเดินทางออกนอกเคหะสถาน  
และลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อในระหว่างการเดินทาง  
ไปกลับที่ทำงาน บริษัทได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน  
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ระบบการทำงานสามารถ  
เชื่อมโยงกันได้ระหว่างบ้านและที่ทำงานเพื่อให้ทุกส่วนงาน  
ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดต่อกัน  
ได้ตลอดระหว่างพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัด  
ประชุมต่าง ๆ



## การบริหารจัดการ ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท (Crisis Management)

คณะผู้บริหารติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานบนเรือ จัดเตรียมแนวปฏิบัติและมาตรการในการขึ้นเรือสำหรับลูกเรือ รวมถึงจัดทำให้มี Checklist และ Questionnaire สำหรับลูกเรือและบุคคลอื่นที่จะมาขึ้นเรือก่อนถึงเมืองท่า และกำหนดให้ลูกเรือที่ขึ้นเรือมาใหม่ต้องแยกกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงานบนเรือ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคระบาดที่บริษัทกำหนดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้ลูกเรือ เช่น หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ และเสื้อชุด

ป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทสื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการป้องกันโรคระบาดแก่ลูกเรือและพนักงานที่สำนักงาน เพื่อจัดการให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยบริษัทให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ส่วนพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าทำงานในสำนักงานออฟฟิศต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้และเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing) มีการแบ่งทีมเข้าทำงานในแต่ละแผนก มีการสลับการทำงานในแต่ละทีมเพื่อลดความหนาแน่นของพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังคงชำระหนี้ต่าง ๆ ตรงเวลาและสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ทางการเงิน โดยได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ตามมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย

## การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19 (Impact Mitigation)

บริษัทยึดถือความปลอดภัยของพนักงาน ลูกเรือ และตัวเรือของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และในขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในกองเรือและที่สำนักงานของบริษัท นอกจากนี้ ถึงแม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 บริษัทยังคงดูแลพนักงานของบริษัทเช่นเดิมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานโดยบริษัทไม่มีการเลิกจ้างหรือลดเงินเดือนพนักงานและลูกเรือของบริษัท

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน มาตรการ และแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับพนักงานที่สำนักงานบริษัท และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้แก่ลูกเรือ เช่น หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันสำหรับโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเปลี่ยนถ่ายคนประจำเรือที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ในเมืองท่าหรือประเทศที่ยังไม่อนุญาต ให้มีการเปลี่ยนถ่ายคนประจำเรือในทุกเมืองท่าที่สามารถทำได้ในทันที ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ทำให้การเปลี่ยนถ่ายคนประจำเรือที่ประเทศไทย (เกาะสีชัง) สามารถดำเนินการผ่านไปได้อย่างราบรื่น ทั้งการจัดเตรียมงานและการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคเป็นไปอย่างสมบูรณ์

## การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 (Business Recovery)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ประเมินและติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดูแลติดตามการดำเนินงานที่สำคัญในบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ายตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานบนเรือจัดเตรียมแนวปฏิบัติ/มาตรการในการขึ้นเรือสำหรับลูกเรือ ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกองเรือดูแลจัดเตรียมในเรื่องการขนถ่ายลูกเรือกลับบ้านและการส่งลูกเรือใหม่ไปขึ้นเรือ ฝ่ายปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ดูแลให้ระบบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ระบบการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่างบ้านและที่ทำงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานยังคงปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถติดต่อกันได้ตลอดระหว่างพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานที่กล่าวมานั้น บริษัทยึดถือความปลอดภัยของพนักงาน ลูกเรือ และตัวเรือของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ในขณะนี้บริษัทกำลังจัดเตรียมระบบการฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างลูกเรือ/พนักงาน และที่สำนักงานบริษัท เพื่อให้ลูกเรือ/พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานบนเรือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ